



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๙

ที่ กษ ๑๐๐๒/ ๑๑๓๓๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑ - ๖

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความประพฤติ การปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยจำแนกการคัดเลือกตามประเภทและระดับตำแหน่ง แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดทราบ และแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลกลุ่มละไม่เกิน ๑ ราย ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ หากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเวียนคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

๒. ให้นำหน่วยงานรวบรวมเอกสารจัดส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะส่งคัดเลือก โดยขอให้ส่งเอกสาร ดังนี้

๒.๑ แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ (แบบ ๒) จำนวน ๕ ชุด

๒.๒ แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ (แบบ ๓)

จำนวน ๕ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๓

(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุรณ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

